

THÔNG BÁO

Kết luận của Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện

Ngày 05/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện (viết tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp trực tuyến. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện từ ngày 29/10 đến ngày 05/11/2021; báo cáo trường hợp 06 công dân tại xã Bản Giang về từ Bình Dương có kết quả dương tính với Covid-19; các ý kiến thảo luận và kiến nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì phát biểu kết luận hội nghị:

Thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, các tỉnh, thành phố phía Bắc như Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ... đang xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây; số lượng công dân từ vùng dịch trở về địa phương ngày càng đông; Tam Đường là huyện cửa ngõ, thường trực Chốt kiểm soát Covid-19 số 01 của tỉnh, thực hiện cách ly tập trung nhiều công dân của tỉnh Lai Châu về từ vùng dịch nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện ở mức rất cao.

Hiện tại (tính đến 10 giờ 00, ngày 05/11/2021), có 06 công tại xã Bản Giang về từ Bình Dương sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà đến ngày thứ 13 (02 trường hợp) và ngày thứ 14 (04 trường hợp) có kết quả xét nghiệm ngày 05/11/2021 dương tính với Covid-19. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm như: tuyên truyền cho người dân về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chuyển các trường hợp nghi nhiễm về Bệnh viện Phổi tỉnh để cách ly, điều trị theo quy định; khẩn trương điều tra, truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2, F3 liên quan; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

2.225/2469 mẫu ngay trong đêm ngày 04/11/2021 (trong đó test kháng nguyên 205 mẫu kết quả âm tính) và phun khử trùng các khu vực liên quan theo quy định.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân, đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công nghệ”, trên nguyên tắc “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người để có nguy cơ lây nhiễm. Các hoạt động tập trung đông người thực hiện theo Công văn số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cơ quan, đơn vị, cơ sở để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý, thiếu sâu sát, cụ thể làm phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở đó và đồng chí lãnh đạo phụ trách lĩnh vực liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

- Triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ở xã Bản Giang ra các xã lân cận; thông báo cho người dân khai báo y tế khi đến xã Bản Giang trong thời gian 14 ngày trước ngày 05/11/2021. Chỉ đạo chủ động các phương án, kịch bản phòng, chống dịch cho mọi tình huống có thể xảy ra ở xã Bản Giang và các xã có nguy cơ cao như: Thị trấn Tam Đường, Bản Hòn, Hồ Thầu, Giang Ma, Thèn Sin, Nùng Nàng. Chú trọng hoạt động của Chốt kiểm soát Covid-19 số 01 của tỉnh, khai thác đầy đủ, chính xác thông tin của người vào địa bàn. Rà soát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch và thực hiện các biện pháp thu phạt.

- Tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người trở về địa phương. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và tổ chức cách ly, công tác lấy mẫu, xét nghiệm; tăng cường quản lý và theo dõi chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà, đồng thời thông tin, giải thích cho người dân hiểu, đồng thuận thực hiện theo quy trình cách ly.

- Ưu tiên tập trung nguồn lực cho ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn. Rà soát các khu cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện cần thiết, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở y tế và trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của tỉnh, của huyện; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

4. Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; để người dân hiểu *"phòng dịch là cơ bản, lâu dài, là quyết định; phòng dịch tốt thì không phải chống dịch"*; tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần *"Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất"*. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch.

5. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường chỉ đạo nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi hoặc xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lôi kéo, kích động, gây rối tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; thần tốc điều tra, truy vết triệt để các trường hợp F1, F2, F3... liên quan đến ca dương tính Covid-19, các trường hợp về từ vùng dịch; tăng cường lực lượng hỗ trợ cơ sở, huy động lực lượng dân quân, công an viên tham gia công tác phòng, chống dịch; chủ động tham mưu, đề xuất với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.

6. Trung tâm y tế huyện rà soát cơ sở vật chất, bố trí lựa chọn các địa điểm làm cơ sở cách ly, sẵn sàng kích hoạt, vận hành khi có tình huống xảy ra. Rà soát đối tượng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tổ chức triển khai tiêm chủng sau khi nhận được phân bổ vắc xin của tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin. Thực hiện nghiêm các quy định về xét nghiệm

sàng lọc Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tổ chức truy vết nhanh, khoanh vùng hiệu quả, cách ly kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát Covid-19 số 1; phân luồng, kiểm soát chặt chẽ người có yếu tố nguy cơ để cách ly theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát các công dân sau khi kết thúc cách ly tập trung theo quy định.

7. Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy xã Bản Giang

- Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19; coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu; thiết lập các chốt tạm thời ở các lối mở, thành lập các tổ chốt gác tự nguyện với phương châm bản tự bảo vệ bản.

- Tạm thời cho học sinh của các trường học trên địa bàn xã Bản Giang nghỉ học từ ngày 05/11/2021 cho đến khi điều tra dịch tễ xong và có kết quả xét nghiệm các trường hợp F1.

- Tăng cường, thần tốc điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3... liên quan đến ca dương tính Covid-19.

- Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, sinh hoạt tôn giáo, buôn bán, họp chợ (trừ các mặt hàng thiết yếu), các dịch vụ làm đẹp, vui chơi, giải trí... đến khi có thông báo mới.

8. Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn

- Khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính tại Bản Giang, rà soát, quản lý chặt các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan. Kiện toàn các tổ, đội phòng chống dịch, sẵn sàng phương án phòng chống dịch khi có tình huống xảy ra. Quản lý chặt chẽ biến động dân cư; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách người dân tại các tỉnh có dịch; nắm chắc danh sách và lịch trình di chuyển của các công dân đang về từ các tỉnh có dịch, kịp thời phát hiện người về từ vùng dịch để điều tra, truy vết áp dụng biện pháp phòng chống dịch. Rà soát, chuẩn bị địa điểm ở lán hoặc ở nhà nếu đủ điều kiện để quản lý công dân về từ các tỉnh có dịch sau khi hết thời gian cách ly tập trung (các xã nghiên cứu về làm các nhà tạm cách ly xa khu dân cư ở lán ruộng...). Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tập thể không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch. Rà soát bổ sung phương án, kịch bản phòng, chống dịch với tình huống dịch bùng phát, lan rộng tại một khu vực dân cư, một bản, một xã... Rà soát, đầu tư, nâng cấp các thiết bị, đường truyền... sẵn sàng làm việc trực tuyến khi cần thiết.

- Đối với thị trấn Tam Đường và các xã: Bản Hòn, Hồ Thầu, Giang Ma, Thèn Sin, Nùng Nàng: Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Karaoke, thẩm mỹ, điểm internet -trò chơi điện tử công cộng, bi-a; Cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc) được hoạt động không quá 50% công suất; hạn chế các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán ăn tại chợ truyền thống. Riêng đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia, quán giải khát phải đảm bảo các biện pháp an toàn như: Bố trí khách ngồi giãn cách đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m hoặc lắp vách ngăn tại các bàn ăn, uống; Chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ có kế hoạch phòng, chống dịch, đáp ứng khi có ca mắc tại cơ sở; chịu trách nhiệm trước các cấp về công tác phòng chống dịch tại cơ sở mình quản lý

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu và đề xuất bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. Chủ động báo cáo Ban chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo khi có tình huống khẩn cấp về tình hình dịch bệnh.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh,
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy,
- Đảng ủy các xã, thị trấn
- Các cơ quan, đơn vị liên quan,
- Lưu.

BÍ THƯ

Kiểm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tân Thị Quế

